

24/10/2023

Stone Mountain High là Trụ Sở cho Trung Tâm S.A.F.E Mới Nhất của DCSD: Một Ngọn Hải Đăng Sáng Ngời Khác của Niềm Hy Vọng và Sự Hỗ Trợ

Bằng việc cống hiến cho Trung Tâm Gắn Kết Học Sinh và Gia Đình (Student And Family Engagement, *S.A.F.E.*) mới toanh, Stone Mountain High School đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới về hỗ trợ học sinh. Sự bổ sung quan trọng này giúp trường trở thành trường thứ ba trong DeKalb County School District (*DCSD*), sau Cross Keys High School và Dr. Ronald E. McNair High School, cung cấp các dịch vụ toàn diện được thiết kế để hỗ trợ học sinh trong và ngoài lớp học.

Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ toàn diện thông qua quan hệ đối tác cộng đồng bền vững, giải quyết các nhu cầu trước mắt của học sinh trên nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống - ở trường, ở nhà và trong cộng đồng. Ngoài sách vở, điểm số và sự tiến bộ về học tập, sáng kiến còn tập trung vào trái tim, khối óc và tâm hồn của mỗi học sinh, đảm bảo các em sẵn sàng phát triển mạnh mẽ trong trường học và cả thế giới bên ngoài.

Tại lễ cắt băng khánh thành vào ngày 20/10, các em học sinh, lãnh đạo nhà trường, nhân viên và các đối tác cộng đồng đã cùng sát cánh ủng hộ sáng kiến này. Tổng Giám Đốc DCSD, Tiến Sĩ Devon Q. Horton đã giải thích mức độ cần thiết của mô hình hỗ trợ này.

“Trung Tâm S.A.F.E sẽ đem đến rất nhiều cơ hội cho các gia đình của chúng ta để tiến xa hơn nữa trong cuộc sống. Trong một thế giới luôn vận động, chúng ta phải cung cấp một không gian an toàn và hỗ trợ cho các em học sinh để giải quyết những nhu cầu thực tế của các em thay vì những nhu cầu mà chúng ta nghĩ rằng các em có”, Tiến Sĩ Horton nói. “Đây là hình ảnh của *Đột Phá để Xuất Sắc*. Chúng tôi đang đầu tư vào các em học sinh vì chúng tôi làm tất cả những gì có thể để tạo ra môi trường thúc đẩy sự phát triển và sự hiểu biết.”

Sức mạnh cộng đồng được thể hiện rõ qua các đối tác mà DCSD đã cùng nhau hợp tác để biến trung tâm này thành hiện thực. Các đối tác này bao gồm the National Coalition of 100 Black Women Stone Mountain-Lithonia Chapter, The Atlanta Community Food Bank, Amerigroup, Caron Treatment Centers, Families Advocating for Voices of Resilience, Inc. (*F.A.V.O.R.*), State Farm Insurance, CareSource, The Progress Place, CAM Foundation, Communities in Schools, Clark Atlanta University, DeKalb County Juvenile Court, Stone Mountain United Methodist Church, Chương Trình Pathways Transition Program, v.v. Danh sách các đối tác cộng tác ấn tượng này phản ánh tính chất toàn diện của trung tâm.

Ông Dijon DaCosta Sr., Chủ Tịch của DeKalb County Board of Education, hình dung đây là một môi trường mang tính thay đổi để truyền cảm hứng cho học sinh.

Ông nói: “Trung tâm là một không gian mơ ước cho phép học sinh của chúng tôi tư duy vượt xa trí tưởng tượng ngoài khuôn khổ nhất của các em”.

Là một học sinh lớp 11, em Kyla Golden xem đây là thánh địa mang đến sự bình yên, thoải mái và hiểu biết cần thiết.

“Là học sinh trung học, chúng em phải không ngừng nghĩ về tương lai của chúng em và những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Trung Tâm S.A.F.E cung cấp không gian an toàn để chúng em suy nghĩ về cảm xúc của chúng em ở thời điểm hiện tại. Trung Tâm không chỉ là một địa điểm vật chất; đó còn là nơi trú ẩn an toàn để chúng em được là chính mình.”

Thầy Hiệu Trưởng Michael Costa không bỏ qua phản ứng này. Thầy cho biết Stone Mountain High School đã đón nhận sự bổ sung mới với niềm tự hào và nhiệt tình đồng thời lưu ý rằng trung tâm hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Tiến Sĩ Horton về H-PRIDE, đặc biệt nhấn mạnh đến tính nhân văn và sự đồng cảm.

“Thật vinh dự khi là trường mới nhất có được Trung Tâm S.A.F.E và cung cấp những nguồn lực này cho các em học sinh, các gia đình và cộng đồng của chúng ta”, Thầy Hiệu Trưởng Costa nói.

Để xem các hình ảnh về Trung Tâm S.A.F.E của Stone Mountain High School, vui lòng nhấp [vào đây](#).